

ĐÊM HỘI TRĂNG RẪM TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

Người viết: Nguyễn Thị Hồng



Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018, tối ngày 02 tháng 10 (tức ngày 13 tháng 8 âm lịch) năm 2017, Ban chấp hành Công đoàn phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường tổ chức Đêm hội trăng rằm “Tặng quà con CB GV CNV là học sinh giỏi và 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường”.

Đêm hội trăng rằm được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị. Mở đầu chương trình là lời chúc, lời chia sẻ của cô giáo Hiệu trưởng: “*Tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi là một trong những dịp động viên, khen thưởng và tạo thêm động lực cho các em cố gắng hơn nữa trong học tập, xứng đáng là những người con ngoan trò giỏi*”; nối tiếp chương trình là màn múa lân đặc sắc, ấn tượng; Trong chương trình, nhà trường đã trao tặng những chiếc đèn ông sao cùng nhiều phần quà hấp dẫn nhằm tăng thêm niềm vui cho các cháu. Nhân dịp trung thu Công đoàn đã trao tặng 42 phần thưởng cho các cháu là con CB GV CNV trong trường đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Thành phố, học sinh đỗ Đại học, cấp 3, học sinh giỏi cấp 1, 2, 3, học sinh tiên tiến; đồng thời tặng quà cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 11.500.000 đồng. Cũng trong “Đêm hội trăng rằm” cô giáo Ngô Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng quà cho 06 các con của CB, GV, CNV đỗ Đại học, đỗ vào lớp 10 THPT mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Không khí đêm hội càng trở nên hấp dẫn, lôi cuốn hơn với các tiết mục văn nghệ, câu hỏi của chi

Hằng Nga (cô giáo Lương Mỹ Linh) và chú Cuội (thầy giáo Nguyễn Văn Dũng) kèm theo những phần quà thú vị, ngộ nghĩnh. Cuối cùng là màn phá cỗ vô cùng vui vẻ, ấn tượng trong không khí đầm ấm của ngày tết trung thu, sum họp.

Trong ngày 02/10/2017, được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, sự quan tâm của Ban đại diện CMHS nhà trường, 31 tập thể lớp đã tổ chức Tết trung thu vào tiết sinh hoạt lớp với nhiều hoạt động sôi nổi, vui vẻ, ấn tượng, bổ ích như thi bày cỗ, múa hát tập thể, thi tìm hiểu về lễ hội rằm tháng Tám, tổ chức các trò chơi dân gian...

Ngày hội trăng rằm 2017 diễn ra thật vui, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ của các em đội viên học sinh về ngày Tết Trung thu dưới mái Trường THCS Ái Mộ thân yêu.











